

# จดหมายออนไลน์

(26 ธันวาคม 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

## ดวงชะตาแม่จะดีขึ้น แต่เจ้าชะตาก็ยังต้องรับผลของกรรมในอดีต

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ พี่ชายคุณน้อง เกิดวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2501 เวลา 15.40 น. กทม เพศชาย

คุณน้อง เคยให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาเมื่อหลายเดือนก่อน ตอนนี้ต้องการให้ดูดวงชะตาของพี่ชายของเธอ ซึ่งกำลังประสบเคราะห์กรรมอยู่

คำถามแรก จะมีการฟ้องร้องมีคดีความเกิดขึ้นมั้ยคะ แล้วแก้ไขได้มั้ยคะ(คือจะเจรจากับคู่ความได้มั้ยคะ)

พื้นชะตาเดิมของพี่ชายคุณน้องถือว่า เรื่องการเงินไม่สู้จะดีนัก มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่แน่นอน ต้องดิ้นรนต่อสู้ค่อนข้างจะมาก และมีโอกาสที่จะสูญเสียเรื่องการเงิน สูญเสียการครอบครองเป็นพื้นอยู่แล้ว รอเพียงแต่ให้ถึงเวลาของมันเท่านั้น

การทำงานของเจ้าชะตาก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวพอสมควร หากเขาไม่เป็นประเภทช่าง หรือ งานที่ไม่นั่งประจำ หรือ งานที่ต้องเคลื่อนที่เดินทางบ่อยๆ ก็อาจจะทำให้ชีวิตมีอุปสรรค พบกับวิบากกรรม หรือ เกิดความเสียหายได้

อย่างไรก็ตาม แต่ละคนก็มีช่วงเวลาที่ดีๆของชีวิต ซึ่งเจ้าชะตาก็ผ่านช่วงเวลาที่ดีมาแล้ว ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่อายุประมาณ 32 ปี จนกระทั่งเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2550

เป็นช่วงที่เจ้าชะตาก็มีโชคทั้งในเรื่องการทำงาน มีผู้ให้การสนับสนุนที่ดี และมีเครดิตดี

แต่มนุษย์เรา เมื่อมีโชคก็ต้องมีอัปโชค ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาจนกระทั่งเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2557 ที่เพิ่งผ่านไปหยกๆ ถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเอาเสียเลย

เรื่องเสียหายก็คือ เรื่องการผัดใจกับเจ้านาย และ เรื่องเครดิตที่จะเริ่มเสีย จากนั้น ก็จะเสียเรื่องการเงิน รายได้ไม่ดี หรือ ต้องมีรายจ่ายมาก

จากนั้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2555 จนถึง เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2556 เรื่องอาชีพการงานจะกระทบกระเทือนหนักอย่างกระทันหันไม่คาดคิด ซึ่งอาจจะทำให้ตกงานได้

ถือว่าเป็น 7 ปีที่หนักหนาสาหัสมาก ก็ขอแสดงความเห็นใจ และขอให้กำลังใจในการต่อสู้ต่อไป นะครับ อย่าย่อท้อ

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และต่อไปในอนาคต ความเสียหายในเรื่องต่างๆที่ผม ได้พูดมา น่าจะเบาบางลง

ต่อคำถามที่ว่า จะมีการฟ้องร้อง หรือ คดีความเกิดขึ้นมาหรือไม่ นั้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการ กระทำของเจ้าชะตาในช่วงเวลาที่ผ่านมา 7 ปี

จากนี้ไป ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องรับผลจากการกระทำที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้

แต่อย่างที่บอกนะครับว่า ดวงชะตานับจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงที่เจ้าชะตาน่าจะพอ หายใจหายคอได้บ้าง แต่จะได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่า ความเสียหายที่เจ้าชะตาได้กระทำขึ้นมา นั้น รุนแรงแค่ไหนด้วย

สิ่งที่ผมพอจะแนะนำได้มีอยู่อย่างเดียว ก็คือ การหันหน้าไปขอเจรจาเจ้าหนี้ เพื่อขอผ่อนปรน ผ่อนผันให้เราสามารถผ่อนจ่ายความเสียหายต่างๆได้ มากบ้างน้อยบ้างตามที่เราพอจะจัดสรร

แต่ต้องเจรจानะครับ อย่าเสียบเฉยไป ไม่งั้นอาจจะทำให้ต้องรับผลกระทบที่เราได้ทำไว้เช่น เรื่อง คดีความ ฟ้องร้องได้

คำถามที่สอง อนาคตจะเป็นยังไงคะ

ก็ตามที่ผมได้พูดมาทั้งหมดครับว่า เป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะต้องรับผลจากการกระทำของตนเอง ในอดีต แต่ดวงชะตาโดยรวมน่าจะผ่อนเบาลงมาบ้างแล้ว จึงควรฉวยโอกาสนี้เจรจาประนีประนอมกับ เจ้าหนี้ให้เรียบร้อย

กระนั้นก็ตาม ในช่วง 2 ปีเศษข้างหน้านี้ ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดินถล่มของเจ้าชะตา จะยังมีปัญหาไม่ สบายใจ อาจจะมีปัญหาในเรื่องบ้าน ที่ดิน และ ที่อยู่อาศัย ก็ขอให้กำลังใจในการก้มหน้ารับกับการกระทำ ของตัวเองไปนะครับ

ก็ขอให้เข้มแข็ง อดทนต่อไปนะครับ คิดเสียว่า โชคร้ายจะอยู่กับเราไม่นานครับ

สุดท้ายก็ขอให้ พี่ชายคุณน้อง ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

พร้อมทั้งเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณ PU ครับ

